

## รายงานผลการเข้ารับการศึกษา

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติการบันทึกค่าของงบประมาณเงินอุดหนุนในระบบ SOLA (ของบผ่าน สด.) และระบบ BBL (ของบตรง) สำหรับ อบจ. เทศบาล และ อบต. ประเด็นการบันทึกค่าของบที่มีผิดพลาด/แนวทางป้องกันแก้ไข การเตรียมความพร้อม และวิธีปฏิบัติของ อปท./สำนัก/กอง ในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณ”  
(ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออริคัล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่)

เนื่องด้วย พ.ร.บ.วิธีการทางงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (งบอุดหนุนทั่วไป และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ) กับทางสำนักงบประมาณ ที่ผ่านมาทางสำนักงบประมาณได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๐๑ แห่ง เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณ และในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จึงกำหนดให้ เทศบาลตำบล เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง โดยเทศบาลตำบลจะต้องบันทึกค่าของงบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไป และรายการอุดหนุนเฉพาะกิจ ในระบบ BBL ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หน่วยรับตรงหลายแห่งมีการบันทึกค่าขอผิดพลาดทำให้ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจัดสรรไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้ราชการได้รับความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงบประมาณ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบระเบียบโดยตรงมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น โดยมีสาระในการบรรยายดังนี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ BBL) เป็นการบรรยายเรื่องโครงสร้างและภาพรวมการทำงานของระบบ BBL ขั้นตอนในการจัดทำของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ การขอใช้สิทธิ์เพื่อเข้าใช้งานในระบบ BBL ผ่านช่องทางออนไลน์ และกระบวนการจัดทำค่าของงบประมาณจากทางสำนักงบประมาณ

การเตรียมความพร้อมและวิธีปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงเป็นการบรรยายแนวทางการนำระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เช่น พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ฯลฯ แผนการดำเนินงานและการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงโดยจำแนกเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องผลผลิตการจัดบริการสาธารณะดังนี้

๑. ด้านการบริหารจัดการ (เงินอุดหนุนทั่วไป)
๒. ด้านการศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๔. ด้านสังคม (เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๕. ด้านสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ การชี้แจงกรอบการทำงานงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล และเรื่องการอนุมัติงบประมาณขั้นตอนในกระบวนการของบตรง งบอุดหนุนทั่วไป งบอุดหนุนเฉพาะกิจ